

Số: /VP-HCQT

Kon Tum, ngày tháng năm

Về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị thuộc.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy⁽¹⁾, của Ủy ban nhân dân tỉnh⁽²⁾, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh⁽³⁾ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhất là thời điểm từ nay đến sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trưởng/phó phụ trách các phòng, ban, đơn vị gương mẫu đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; **tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động**; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động những người đã đến/ở/về từ các địa phương có ca mắc Covid-19 cộng đồng (*như Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội... từ ngày 15 tháng 01 năm 2021 đến nay*) cần khẩn trương đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế; chủ động phát hiện, thông báo với cơ quan chức năng các trường hợp đến/ở/về từ các địa phương có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, các trường hợp nhập cảnh trái phép và vi phạm quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

2. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19 (*khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế*). Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm việc **đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng**

⁽¹⁾ Công văn số 124-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

⁽²⁾ Công văn số 361/UBND-KGVX ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 381/UBND-KGVX ngày 30 tháng 01 năm 2021 tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ các ổ dịch trong nước.

⁽³⁾ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh⁽⁴⁾ và hướng dẫn của ngành Y tế⁽⁵⁾; hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.

3. Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không nên đi đến các địa phương đang có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng khi không cần thiết, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Vận động những người đã đến/ở/về từ các địa phương có ca Covid-19 cộng đồng trong vòng 14 ngày qua cần khẩn trương đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

4. Theo dõi chặt chẽ, nắm chắc thông tin của cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình có đến/ở/về từ các địa phương có ca Covid-19 cộng đồng trong vòng 14 ngày qua để đến ngay cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế. Đồng thời, thông tin kịp thời cho Phòng Hành chính – Quản trị để báo cáo ngay những trường hợp này cho chính quyền địa phương và ngành Y tế trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để biết, chỉ đạo kịp thời.

5. Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (*được thành lập tại Quyết định số 29/QĐ-CVP ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Chánh Văn phòng*): Phân công các thành viên tổ chức thường trực trong giờ hành chính để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch, dự họp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

6. Giao Phòng Hành chính – Quản trị

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; không chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19; báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các phòng, đơn vị; đồng thời, đăng tải các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lên Trang thông tin điện tử và Zalo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thông tin, tuyên truyền cho mọi người biết, thực hiện.

⁽⁴⁾ Chi thị số 10/CT-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

⁽⁵⁾ Công văn số 4673/SYT-NVYD ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Sở Y tế về việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCQT. NHC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đặng Quang Hà